

Số: 136 /TB-SNN

Hưng Yên, ngày 29 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên;

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên phân công nhiệm vụ các Lãnh đạo Sở như sau:

I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc Sở và Phó giám đốc Sở.

1. Giám đốc Sở lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở. Giám đốc Sở phân công các Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

2. Phó Giám đốc Sở thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo Quy chế làm việc của Sở. Các Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở giao là Trưởng Ban quản lý dự án, chủ tài khoản các dự án đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; những vấn đề mới, quan trọng liên quan đến kinh tế, tài chính, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh phải báo cáo trực tiếp xin ý kiến Giám đốc Sở trước khi xử lý, quyết định.

3. Các đồng chí Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực phải chủ động nghiên cứu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị được phân công phụ trách tham mưu, đề xuất giải quyết đảm bảo quy định và thời gian yêu cầu, chủ động phối hợp công tác với các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương, để xử lý giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; tích cực chỉ đạo, đôn đốc giải quyết và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, ký các văn bản lĩnh vực được phân công phụ trách; thường xuyên báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và ngay sau khi dự họp các hội nghị do cấp trên triệu tập phải báo cáo Giám đốc Sở biết về nội dung chỉ đạo của cấp trên. Một số công việc thuộc lĩnh vực các Phó Giám đốc

Sở được phân công nhưng do tính chất quan trọng hoặc yêu cầu phải xử lý ngay, Giám đốc Sở có thể ký văn bản xử lý và thông báo trực tiếp hoặc gửi văn bản đã ký cho Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách để biết, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình xử lý công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc Sở khác phụ trách thì các Phó Giám đốc Sở chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp các Phó Giám đốc Sở có ý kiến khác nhau thì Phó Giám đốc Sở đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Giám đốc Sở xem xét quyết định.

II. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Đồng chí Đỗ Minh Tuân – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở:

- Lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo mọi hoạt động và công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh về toàn bộ công việc được giao của Ngành Nông nghiệp và PTNT tại địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực BCH phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Uỷ quyền cho 01 Phó Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành công việc của Sở khi Giám đốc Sở đi vắng; phân công cho các Phó Giám đốc Sở giúp việc Giám đốc Sở phụ trách trực tiếp chỉ đạo, điều hành và theo dõi một số lĩnh vực công tác và chỉ đạo hoạt động của một số phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

- Phụ trách công tác: văn phòng, cải cách hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, tài chính kế toán, công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quyết định lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án do Sở và Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư; trình duyệt các nội dung về các dự án đầu tư của ngành, tham gia ý kiến về tiếp nhận các dự án đầu tư vào tỉnh (liên quan tới ngành), công tác thú y; chương trình mục tiêu và các dự án liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y; bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tham gia một số Ban chỉ đạo theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Là chủ tài khoản khối quản lý nhà nước của Sở và Trưởng Ban quản lý một số dự án đầu tư theo sự phân công, chỉ đạo của Tỉnh, Bộ.